



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล  
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
เพชรบุรี เขต ๑ กำหนด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่าน  
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา  
และเลือกสรร หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต่างไปจากประกาศ  
รับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก็ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่มี  
สิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

อนึ่ง หากผู้สมัครรายใดประสงค์คัดค้านประกาศฉบับนี้ ให้ทำการคัดค้านด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยทำเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ  
การคัดค้าน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔๖	นางสาวเจนจิรา พรหมณ์ชื่น	
๒	๐๔๓	นางสาวชาลิสสา เปล่งรัตน์	
๓	๐๑๓	นางสาวศกวรรณ วันไกร	
๔	๐๒๘	นางสาวสรรัตน์ มนชู	
๕	๐๑๕	นางสาวพัทธนันท์ เปี่ยมปาน	

**หมายเหตุ** ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไป

